

# HƯỚNG TỚI NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

## HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

# Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(Tiếp theo và hết)

### BÀI 6: DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ



Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực tế việc giải quyết ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Tiên Hải.

Ảnh tư liệu

**H**oạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

**Đổi mới trong các kỳ họp**  
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã tổ chức 24 kỳ họp gồm: 11 kỳ họp thường lệ, 8 kỳ họp bất thường, 1 kỳ họp chuyên đề, 4 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất; ban hành 375 nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi cao. Nội dung mỗi kỳ họp được cử tri và nhân dân toàn tỉnh mong đợi, theo dõi sát sao. Vì vậy, HĐND tỉnh luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nâng cao vị thế, khẳng định vai trò cơ quan dân cử. Theo đó, HĐND tỉnh đã đổi mới công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp theo hướng phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo sát sao ngay từ khâu chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp ngắn gọn, chất lượng, đúng thời gian quy định, gửi sớm để các đại biểu nghiên cứu. Các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh đã quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện

vọng của cử tri và nhân dân, chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Thường trực HĐND tỉnh giao các ban HĐND tỉnh thẩm tra kỹ các văn bản trình kỳ họp, xây dựng báo cáo thẩm tra thể hiện rõ chính kiến, quan điểm, có tính phân biệt cao, giúp các đại biểu HĐND tỉnh có nhiều thông tin để xem xét, thảo luận, quyết nghị các vấn đề. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh còn tích cực đổi mới phương pháp điều hành kỳ họp theo hướng khoa học, rút ngắn thời gian đọc báo cáo, tờ trình, dành thời gian thảo luận, phát biểu, chất vấn các vấn đề bức xúc của xã hội, vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị.  
Dấu ấn của nhiệm kỳ qua là HĐND tỉnh lần đầu

tiên ứng dụng thành công công nghệ thông tin triển khai các "kỳ họp không giấy tờ", từng bước đáp ứng yêu cầu và lộ trình xây dựng chính quyền điện tử. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình những vấn đề bức xúc của xã hội. Với sự chuẩn bị chu đáo, các phiên giải trình đều diễn ra đúng luật, đạt hiệu quả cao.

### Chất vấn những vấn đề dư luận quan tâm

Nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã tổ chức 10 phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có 132 lượt đại biểu chất vấn với 164 câu hỏi, tập trung vào những vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên và môi trường; chính sách xã hội; an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm... Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn

được cử tri đặc biệt quan tâm, vì vậy nhiệm kỳ qua đã được chủ tọa kỳ họp đổi mới theo tinh thần "hỏi nhanh - đáp rõ". Đại biểu có 2 phút để đặt câu hỏi, thủ trưởng các sở, ngành báo cáo ngắn gọn những kết quả ngành đã đạt được và có 5 phút trả lời câu hỏi của đại biểu. Chủ tọa kỳ họp phát biểu gợi mở để đại biểu chất vấn, tài chất vấn, tranh luận nhưng mang tính xây dựng, tháo gỡ các vấn đề khó khăn và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành. Bắt kịp với những đổi mới đó, nhiều đại biểu đã khắc phục tư tưởng né tránh, ngại va chạm, tích cực thảo luận, chất vấn thủ trưởng các sở, ngành. Các đại biểu cũng không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng lựa chọn nội dung thảo luận, chất vấn, trình bày ngắn gọn, khoa học, dễ hiểu và không ngại tranh luận khi phần trả lời của thủ trưởng các sở, ngành chưa rõ, chưa đề ra được giải pháp hữu hiệu và lộ trình khắc phục tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực mình quản lý. Tất cả các phiên chất vấn và trả lời chất vấn đều được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

### Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 được đổi mới và có những

chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát chuyên đề và đột xuất việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong những lĩnh vực còn nhiều hạn chế, bức xúc, dư luận quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành và phân công các ban HĐND tỉnh tổ chức 42 cuộc giám sát chuyên đề tại 25 sở, ngành, địa phương, đơn vị như: giám sát một số dự án chậm tiến độ đầu tư sau phê duyệt chủ trương đầu tư; giám sát nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của một số doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19... Bên cạnh đó, hoạt động giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét, thảo luận các văn bản của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình kỳ họp, giám sát thường xuyên, giám sát việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng các sở, ngành cũng được thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật. Trước khi tiến hành giám sát, các ban HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế, tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau như: ý kiến của cử tri, dư luận xã hội, báo chí... nên chất lượng các cuộc giám sát ngày càng được nâng lên. Qua giám sát đã phát hiện những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện của các đơn vị chịu sự giám sát, kịp thời

kiến nghị, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Các kiến nghị sau giám sát được UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương liên quan tiếp thu, triển khai thực hiện hiệu quả.  
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động tại các kỳ họp ngày càng dân chủ, thiết thực, trách nhiệm; kịp thời cụ thể hóa nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động thẩm tra, giám sát; chất vấn và trả lời chất vấn; tiếp xúc cử

tri; tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được tăng cường theo hướng thiết thực, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; kịp thời phát hiện, kiến nghị những vướng mắc, tồn tại để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh. Tin tưởng rằng, HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

### Đại biểu Nguyễn Thị Lệ, Hội Nông dân huyện Vũ Thư



Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực nắm bắt thông tin, thường xuyên tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, kịp thời chuyển tải tới Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh để giải quyết theo quy định. Chủ động nghiên cứu, cập nhật tình hình kinh tế - xã hội, thông tin tới cử tri và nhân dân; tham gia chất vấn, thảo luận, phân tích, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; đề xuất những giải pháp làm cơ sở cho việc xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết. Tôi cũng không ngừng học hỏi để bắt kịp với những đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

### Bà Nguyễn Thị Thuận, xã Thuận Thành (Thái Thụy)



Qua theo dõi các kỳ họp trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi thấy HĐND tỉnh có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả. Các kỳ họp mặc dù có nhiều nội dung quan trọng, khối lượng công việc lớn nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, điều hành linh hoạt vẫn bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tôi đánh giá cao việc HĐND tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí. Tôi mong nhiệm kỳ tới HĐND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.



Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp bằng máy tính bảng.

Ảnh tư liệu

THU HIỀN

## DƯƠNG PHÚC

# Thận trọng, nghiêm túc triển khai công tác bầu cử

*Khắc phục khó khăn của xã mới sáp nhập, cấp ủy, chính quyền xã Dương Phúc (Thái Thụy) lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thận trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.*

**X**ã Dương Phúc được sáp nhập từ hai xã Thụy Phúc và Thụy Dương từ đầu năm 2020. Toàn xã hiện có 2.993 hộ với 9.397 nhân khẩu. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND xã được bầu 26 đại biểu; sau hiệp thương lần thứ ba, xã đã lập danh sách chính thức 43 người đủ tiêu chuẩn ứng cử. Ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết: Thời gian qua, Ủy ban bầu cử xã đã tập trung cao cho công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là công tác nhân sự. Khi chưa sáp nhập, nhiệm kỳ 2016 - 2021 xã Thụy Phúc và xã Thụy Dương có tổng số 50 đại biểu HĐND xã nhưng nhiệm kỳ 2021 - 2026 giảm

còn 26 đại biểu. Vì vậy, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ban đầu gặp nhiều khó khăn. Để giới thiệu đủ những người ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công khai, dân chủ trong thực hiện các quy trình. Đồng thời, phân công cán bộ xã về họp với từng thôn để tuyên truyền, giải thích về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phổ biến tiêu chuẩn đại biểu HĐND và đặc thù của xã sáp nhập; dự kiến nhân sự ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu hải hòa, phù hợp, đúng quy định, trong đó

chú trọng đến người trẻ tuổi có trình độ, năng lực để tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ sau, vì mục tiêu xây dựng xã Dương Phúc ngày càng phát triển. Việc làm này được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, nhất trí cao, không có ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhân sự ứng cử. Minh chứng là tại các cuộc họp giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, tỷ lệ cử tri đồng tình rất cao. Hiện nay, xã Dương Phúc đang khẩn trương chuẩn bị và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bầu cử như: niêm yết danh sách, tissue số tóm tắt của người ứng cử ở các khu vực bỏ phiếu, tổ chức hội

nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động tranh cử đúng thời gian, quy định... Ông Mai Văn Tuyết, Trưởng thôn Hạc Ngang cho biết: Khi chưa sáp nhập xã, thôn Hạc Ngang có 5 đại biểu HĐND xã, giờ xã sáp nhập thôn Hạc Ngang và thôn Hoàn Quan Triều là 1 đơn vị bầu cử chỉ được bầu 4 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Số đại biểu được bầu dù giảm nhưng việc lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử từ xã xuống thôn công khai, dân chủ nên cán bộ, đảng viên và nhân dân hai thôn đồng thuận cao. Đến giờ chúng tôi đã niêm yết xong danh sách 700 cử tri tại nhà văn hóa thôn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và chuẩn bị đầy

đủ cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.  
Đề bầu ra 26 đại biểu HĐND xã, Ủy ban bầu cử xã Dương Phúc đã thành lập 6 đơn vị bầu cử, 6 tổ bầu cử, 6 ban bầu cử, lựa chọn 6 khu vực bỏ phiếu tại các nhà văn hóa thôn. Trong đó có 3 đơn vị bầu cử ghép 2 thôn thành 1 đơn vị bầu cử. Ủy ban bầu cử xã đã tính toán rất kỹ lưỡng việc đặt địa điểm bầu cử của các đơn vị bầu cử ghép thôn ở nơi bảo đảm cơ sở vật chất, kang

trang, sạch đẹp, tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Bên cạnh đó, các thành viên tổ bầu cử cũng được lựa chọn rất kỹ, là những người có kinh nghiệm, có uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao. Trong đó, Ủy ban bầu cử xã đã lựa chọn các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận thôn làm tổ trưởng tổ bầu cử, mỗi tổ bầu cử sẽ có 1 cán bộ công chức xã và 1 thành viên Ủy ban bầu cử xã trực tiếp tham gia hướng dẫn đồng thời giám sát quá trình bầu cử tại tổ. Tổ bầu cử nào thành viên lần đầu tham gia tổ chức

bầu cử, thành viên có tuổi, tổ bầu cử ghép hai thôn, Ủy ban bầu cử xã phân công lãnh đạo xã xuống trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử tại đây để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Điểm mới tại cuộc bầu cử lần này, Ủy ban bầu cử xã Dương Phúc đã huy động một số giáo viên, cán bộ Quý Tín dụng nhân dân xã trẻ tuổi, có năng lực tham gia các tổ bầu cử, ứng dụng công nghệ thông tin để việc kiểm phiếu nhanh chóng, chính xác.

Sau rà soát, lập danh sách, ngày 12/4, xã Dương

Phúc đã niêm yết xong danh sách 6.965 cử tri tại trụ sở xã và tại tất cả các nhà văn hóa thôn. Ông Nguyễn Văn Hóa, thôn Lương Thường cho biết: Qua nghe hệ thống truyền thanh tuyên truyền hàng ngày, gia đình tôi đã nắm rõ các nội dung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi mong đến ngày 23/5 được cùng cử tri của thôn, của xã cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử, lựa chọn được những người ưu tú bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Tôi cũng mong các đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ tới sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo nhân dân xây dựng xã Dương Phúc thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thời điểm này, xã Dương Phúc chỉ đạo các thôn rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường, trụ sở Đảng ủy, UBND xã, các khu vực bỏ phiếu để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực đi bỏ phiếu, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

TRUNG HIỆU



Người dân kiểm tra danh sách cử tri niêm yết tại trụ sở UBND xã.